



ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒/หัวหน้า ตำแหน่งช่างต่อท่อ ช ๒/หัวหน้า
และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๒

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒/หัวหน้า ตำแหน่งช่างต่อท่อ ช ๒/หัวหน้า และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ

- นางอุไรลักษณ์ แสงมณี ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๒
- นายพรชัย ทองสอดแสง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒/หัวหน้า
- นายมีชัย ดวงสุภา ตำแหน่งช่างต่อท่อ ช ๒/หัวหน้า

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้ความสามารถและทักษะ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเก็บรักษาเงิน - ความรู้เกี่ยวกับการออกไปเสิร์ฟ - ความรู้เกี่ยวกับการค้นเอกสารใบเสร็จรับเงินที่คนไข้ทำหาย - ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี (Service mind) การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	๑๐๐๑

ตำแหน่ง...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒/หัวหน้า

ความรู้ความสามารถและทักษะ	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้เกี่ยวกับการขับรถยนต์และวิธีทำนุบำรุงรักษารถยนต์- ขับรถยนต์ด้วยความชำนาญและมีความปลอดภัยสูง- สามารถดูแลบำรุงรักษารถยนต์ได้เป็นอย่างดี- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี (Service mind) การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ	<p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน</p>	๒๐๐๑

ตำแหน่งช่างต่อท่อ ข ๒/หัวหน้า

ความรู้ความสามารถและทักษะ	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลงและประมาณการค่าใช้จ่าย- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง- ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นระบบท่อ เพื่อให้มีสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี (Service mind) การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ	<p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน</p>	๓๐๐๑

ค) ประกาศรับรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้และความสามารถและทักษะ ครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โรงพยาบาล...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”